



พันธกิจที่มีนิมิตเพื่อการฟื้นฟูอิสราเอลและประชาชาติ

แบบแผนตามพระธรรมกิจการ



โดย อาเซอร์ อินทราเตอร์

พระคัมภีร์ทั้งเล่มบรรจุข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์เอาไว้ แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นถ้อยคำจากเบื้องบนที่จัดเตรียมแบบแผนให้ว่าเราจะดำเนินชีวิตในช่วงเวลาของเราได้อย่างไร พระคัมภีร์เขียนขึ้นในอดีต แต่กลับมีความลับที่ถูกกำหนดไว้โดยพระเจ้าซึ่งจะถูกเปิดเผยในเวลาอันเพียงเท่านั้น (โรม 16:25-26)

เราแสวงหาสติปัญญาผ่านทางพระวจนะว่าจะดำเนินชีวิตส่วนบุคคล และจะทำงานร่วมกับพี่น้องในความเชื่อได้อย่างไร พระธรรมกิจการบรรยายถึงสิ่งที่สาวกในศตวรรษแรกได้กระทำ พวกเขาเริ่มใช้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เรา ดังนั้นเราจึงพยายามทำตามอย่างพวกเขา

บางคนอาจกล่าวว่า “คุณถือดีคิดจะเทียบตัวให้เท่ากับอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นหรือ” ในทางตรงกันข้าม พวกเขาคือผู้สร้างต้นแบบชั้นยอด และเราปรารถนาที่จะทำตามแบบแผนที่พวกเขาได้สร้างไว้อย่างถ่อมใจ

เราต้องการทำทุกอย่าง “ตามแบบแผนที่ได้บันทึกไว้” (1คร28:11,12,19 อพย25:9,40)

เมื่อเราเริ่มทีม Revive Israel เรามองดูพระธรรมกิจการบทที่1 เป็นแบบแผน และทำเช่นนั้นต่อเนื่องมา เหล่าสาวกต่างรับใช้เป็นที่ม ในฐานะผู้รับภาระทรงเรียกจากเยชูวา(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู)เพื่อส่งผลกระทบต่อโลกเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า Revive Israelคือทีมของหนุ่มสาวอิสราเอลที่มุ่งเดินตามแบบแผนของอัครทูตในพระธรรมกิจการบทที่1

เมื่อเราเริ่มพันธกิจอาฮาวัท เยชัวห์(Ahavat Yeshua) คริสตจักรของเราในกรุงเยรูซาเล็มได้ใช้พระธรรมกิจการบทที่2 เป็นแบบแผนและทำเช่นนั้นต่อเนื่องมา มีชุมชนในเขตเมืองของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งมีชีวิตตามวัฒนธรรมชาวยิว ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และแบ่งปันข่าวประเสริฐถึงเยชูวาแก่ผู้คน พันธกิจ อาฮาวัท เยชัวห์(Ahavat Yeshua) มุ่งทำตามแบบแผนจากชุมชนในพระธรรมกิจการบทที่2

ที่คริสตจักรทิเฟเรท เยชัวห์(Tiferet Yeshua) ในกรุงเทลอาวีฟ เราสัมผัสได้ถึงของประทานด้านการประกาศและการอัศจรรย์ ในพระธรรมกิจการบทที่ 9:35-36 เกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่มากกว่าเขตกรุงเทลอาวีฟ จากเมืองโลดไปยังซาโรน ไปถึงยัฟฟา เราปรารถนาการฟื้นฟูเช่นนั้นที่กรุงเทลอาวีฟในเวลาเดียวกับ ปัจจุบันคริสตจักรได้เริ่มส่งอาจารย์ ผู้เผยพระวจนะ และนักประกาศออกไปดังเช่นในพระธรรมกิจการบทที่ 13:1-4 พันธกิจทิเฟเรท เยชัวห์(Tiferet Yeshua) แสวงหาการฟื้นฟูเช่นเดียวกับพระธรรมกิจการบทที่9 และการเริ่มต้นอื่นๆตามพระธรรมกิจการบทที่13

ในพันธกิจกลุ่ม ทิคคูน นานาชาติ (Tikkun International) เรามีนิมิตเพื่อการร่วมมือระหว่างทีมพันธกิจและเครือข่ายที่มีค่านิยมอย่างเดียวกันคือ “นักฟื้นฟู” เป็นรูปแบบที่เราเห็นในพระธรรมกิจการบทที่15 เป็นบทความตอนสำคัญที่ได้พูดถึงผู้นำจากทั่วโลกมาพบกันเพื่อแก้ปัญหาและให้ทิศทางซึ่งส่งผลต่อชุมชนผู้เชื่อในระดับโลก เปโตรอยู่ที่นั่น รวมทั้งเปาโล ยากอบ และคนอื่นๆที่เป็น “อัครทูตและผู้ปกครอง” (กจ 15:4,6,22,23,33)

พวกเขาได้จัดการกับประเด็นสำคัญดังนี้:

1. ความสัมพันธ์ระหว่างยิวกับชาวต่างชาติ
2. ความสมดุลระหว่างธรรมบัญญัติและพระคุณ
3. ขอบเขตสิทธิอำนาจระหว่างอัครทูตแต่ละคน
4. รากฐานและกลยุทธ์ตามหลักศาสนศาสตร์
5. ข้อขัดแย้งขัดแย้งระหว่างผู้นำ

นี่คือสภาผู้นำแห่งอัครทูตนานาชาติที่ตั้งในกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาอธิษฐานและหารื้อจนได้ข้อยุติ และได้แจ้งมติเป็นลายลักษณ์อักษรออกไป สติปัญญาและสิทธิอำนาจของพวกเขานำไปสู่ความเติบโตและเอกภาพในพระกายของพระเมสสิยาห์ทั่วทั้งโลก เราปรารถนาที่จะเห็นความร่วมมือไม่ร่วมมือเช่นนั้นตามพระธรรมกิจการบทที่15

กรุณาร่วมกับเราในการทำให้นิมิตเรื่อง “แบบแผนตามพระธรรมกิจการ” ที่นำต้นตอสำเร็จเป็นจริงด้วยกัน

ครอบครัวของพระเจ้า



ในบันทึกคำสอนนี้ เดวิด ดาเมียนได้แบ่งปันเส้นทางชีวิตของเขาและหัวใจของพระเจ้า รวมทั้งความปรารถนาของพระองค์ต่อเราในฐานะคริสตจักรที่นี้สากลที่จะก้าวไปร่วมกัน ในฐานะครอบครัว รับฟังเป็นภาษาอังกฤษ [คลิกที่นี่](#)

อธิษฐานเพื่อ



Gateways- สัปดาห์หน้าเราจะมีโอกาสเป็นเจ้าของภาพต้อนรับพันธกิจ Gateways Beyond Training School ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสำหรับการนมัสการ การสอน และการทำงานภาคปฏิบัติ และแน่นอนมีช่วงสนุกสนานด้วย กรุณาอธิษฐานให้พระเจ้าขับเคลื่อนและให้ความสัมพันธ์ในพันธสัญญาลึกซึ้งมากขึ้น

พันธกิจเครือข่ายทิกคูน(Tikkun) – คณะผู้บริหารองค์กรไม่แสวงผลกำไร Tikkun จากประเทศสหรัฐฯ จะมาร่วมประชุมกับพันธมิตรพันธกิจของพวกเราในอิสราเอล

เราจะแสวงหาพระเจ้าอย่างแน่วแน่ร่วมกันเพื่อนิมิตและกลยุทธ์แห่งอาณาจักร รวมทั้งเสริมพันธะในความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ซึ่งได้ครอบคลุมตลอดเวลาที่ผ่านมา 35 ปีแล้ว! กรุณาอธิษฐานให้พระเจ้าปลดปล่อยสติปัญญาและความชัดเจนสำหรับฤดูกาลนี้

การประกาศ- สัปดาห์นี้ภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเพื่อนของเรา จากอ็อบ ดัมคานี้จะจัดฉายตามโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพ

อาร์พี ได้โปรดอธิษฐานให้ตาของชาวอิสราเอลได้เปิดออกเมื่อได้ยินพระกิตติคุณผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ ชมภาพยนตร์ตัวอย่าง [คลิกที่นี่!](#)

การเลือกตั้งในสหรัฐฯ- ขอให้อธิษฐานกับพวกเราในเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯต่อไป

ขณะที่เรากำลังวิงวอนขอการแทรกแซงจากพระเจ้า บางที่พระเจ้าจะ “ยกระดับ” การกระทำของโดนัลด์ ทรัมป์เพื่อให้เห็น ครูซ เป็นผู้สมัครที่ได้รับความนิยมจากชาวอเมริกันเพิ่มมากขึ้น

อดอาหารอย่างเอสเธอร์



ทุกปีระหว่างการอดอาหารอย่างเอสเธอร์ที่เราจัดตลอดทั้งวัน จะมีการถ่ายทอดสดการนมัสการ การอดอาหารและการอธิษฐานด้วยขอเชิญชวนมาร่วมกับเราในวันที่ 23 มีนาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00น. ตามเวลาประเทศอิสราเอล เรารวมตัวกันในช่วงเวลาสำคัญนี้เพื่อยืนหยัดในพระประสงค์และแผนการของพระเจ้าให้มีชัยเหนือแผนร้ายที่ทำลายคนของพระเจ้าในยุคนี้ มีการแปลรายการจากภาษาฮีบรูเป็นภาษาอังกฤษให้ รับชมวิดีโอ **คลิกที่นี่!**

วิกฤติผู้อพยพในประเทศกรีซ



โดย เกรตา เอ็ม

เมื่อวันจันทร์ได้เกิดความขุ่นมัวและความวุ่นวายปะทุขึ้นในเขตชายแดนอีโดเมนีระหว่างเมืองสกอเปียและกรีซ เนื่องจากผู้อพยพชาวซีเรียและอิรักที่เกรี้ยวกราดพยายามข้ามรั้วกันเขตชายแดนมายังเขตแดนมาซิโดเนียที่ถูกสั่งปิดไว้จนกว่าจะมีประกาศฉบับต่อไป

กองกำลังติดอาวุธของกรีซต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตั้งเขตอาศัยชั่วคราว ประเทศกรีซเป็นประตูหลักของผู้ลี้ภัยสู่ทวีปยุโรปซึ่งปัจจุบันได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยเกือบ 30,000 คนแล้ว และจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้อพยพมากกว่าหนึ่งล้านคนได้เข้าสู่ทวีปยุโรปเมื่อปีที่แล้ว และกว่า 133,000 คนในปี 2016

นี่เป็นวิกฤติการณ์ผู้อพยพลี้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปีนี้มีผู้อพยพกว่า 400

คนเสียชีวิตหรือสูญหายขณะพยายามไปยังชายฝั่งยุโรปตามเส้นทางที่สั้นแต่อันตรายจากประเทศตุรกีไปยังประเทศกรีซ

กรณณาอธิษฐานให้การสร้างค่ายผู้อพยพเร่งด่วนทางชายแดนตอนเหนือของประเทศกรีซจะไม่สร้างภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมหรือการตอบโต้ที่รุนแรงตามมา